

ThaiLawOnline

According to immigration, these are the rights of permanent residents in Thailand. I got this document many years ago when I apply to mine.

2. สิทธิของผู้มีถิ่นที่อยู่ในถาวรมีอะไรบ้าง

2.1 มีสิทธิที่จะอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรไปตลอดชีวิต โดยไม่ต้องคอยยื่นคำขอเพื่อพำนักอยู่ต่อเป็นการชั่วคราวในแต่ละปีอีก

2.2 มีสิทธิได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนต่างด้าว

2.3 มีสิทธิที่จะได้รับการบันทึกชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน (แบบ ท.ร.14) เช่นเดียวกับคนสัญชาติไทยด้วย (ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ส่วนที่ 3 ตอนที่ 1 ข้อ 44)

2.4 มีสิทธิตามที่กฎหมายต่างๆ ได้กำหนดไว้ เช่น ได้สิทธิเกี่ยวกับสัญชาติของบุตรที่เกิดในประเทศไทย เพราะในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เมื่อมีบุตรเกิดในประเทศไทย บุตรก็ได้สัญชาติไทย (มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)

2.5 มีสิทธิซื้อห้องชุดในอาคารชุดที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า คอนโดมิเนียมโดยไม่ต้องโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาซื้อ เพราะถ้าหากไม่ใช่เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร จะต้องโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาจึงจะมีสิทธิซื้อได้ (มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25234)

2.6 มีสิทธิยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ (คนอยู่ชั่วคราวไม่สามารถยื่นคำขอแปลงสัญชาติได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบของตำรวจสันติบาล)

2.7 สามารถขอเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศไทยเพื่อใช้สำหรับเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วย เพราะบางในกรณีคนต่างด้าวผู้มีถิ่นที่อยู่ในอาจจะขอหนังสือเดินทางจากสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ตนมีสัญชาติไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ดังนั้น เมื่อมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องไปขอเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อสำหรับใช้เดินทางแทนหนังสือเดินทาง

2.8 ในกรณีที่ทำงานเป็นกรรมการในบริษัทมหาชน ก็ยังมีโอกาสดีกว่าคนอยู่ชั่วคราว เพราะในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทด้วยว่า ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (มาตรา 67 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ.2535)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3.1 ต้องถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

3.2 ผู้ที่มีอายุสิบสี่ปีขึ้นไปต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทั้งในและต่างประเทศ

3.3 ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ

3.4 ต้องพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ

4. ประเภทของการยื่นคำขอ

มีอยู่ 4 ประเภท คือ

4.1 ประเภทเข้ามาลงทุน

4.2 ประเภทเข้ามาทำงาน

4.3 ประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม มี 6 กรณี คือ

4.3.1 กรณีคู่สมรสเป็นผู้ขอ เพื่อให้ความอุปการะหรืออยู่ในความอุปการะของคู่สมรสสัญชาติไทย

4.3.2 กรณีบุตรเป็นผู้ขอ เพื่อให้ หรือรับความอุปการะของบิดาหรือมารดาผู้มีสัญชาติไทย

4.3.3 กรณีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอ เพื่อให้ หรือรับความอุปการะของบุตรผู้มีสัญชาติไทย

4.3.4 กรณีคู่สมรสเป็นผู้ขอ เพื่อให้ความอุปการะหรืออยู่ในความอุปการะของคู่สมรสที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรแล้ว

4.3.5 กรณีบุตรเป็นผู้ขอ เพื่อให้หรืออยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดาที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
แล้ว

4.3.6 กรณีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอ เพื่อให้หรืออยู่ในความอุปการะของบุตรผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว

////////////////////////////////////

5. วิธีการยื่นคำขอและขั้นตอนการดำเนินงาน

ประการแรก ควรตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ เพราะว่ามีเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำ
ขอย่อยอย่างหนึ่งว่า คนต่างด้าวจะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวัน
ยื่นคำขอ แต่สำหรับคนต่างด้าวที่อยู่มาได้สองปีกว่ายังไม่ถึงสามปี ก็ต้องคอยสอบถามหรือตรวจสอบดูว่า เมื่อถึงวันเปิด
รับคำขอ ตนเองจะอยู่ในราชอาณาจักรมาจนครบสามปีในวันยื่นคำขอหรือไม่เพราะกำหนดการเปิดรับคำขอในแต่ละปีจะ
มีระยะเวลาไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเวลาที่รัฐมนตรีจะออกประกาศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเปิดรับคำขอว่าเป็น

เมื่อใด แต่ไม่ว่าจะเปิดรับคำขอเมื่อใดก็ตาม ก็จะต้องเปิดรับคำขอไปจนถึงวันสุดท้ายของปีนั้น ถ้าหากคนต่างด้าวเห็นว่าตนเองจะอยู่ในราชอาณาจักรจนครบสามปีเอาในวันทำการสุดท้ายของปี ก็ต้องไปคอยยื่นคำขอเอาในวันนั้นเลย ซึ่งสามารถทำได้เพราะถือได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้กำหนดไว้แล้ว

เมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าคนต่างด้าวมียุทธสมบัติที่จะยื่นคำขอได้ ก็ต้องเตรียมการในขั้นต่อไปนั่นคือ การเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งการเตรียมเอกสารนี้ จะต้องจัดเตรียมตามเหตุผลที่ขอ หรือประเภทของการยื่นคำขอ ซึ่งสามารถขอใบแจ้งรายการเอกสารประกอบคำขอได้ที่งานขอมีถิ่นที่อยู่ กองตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร

เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบคำขอและเอกสารที่ได้นำมายื่นว่า ครบถ้วนและมีการรับรองเอกสารถูกต้องหรือไม่อย่างไร ในกรณีที่หลักฐานครบถ้วน จะรับคำขอและให้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ แล้วจะออกไปนัดไปให้ถ้อยคำ หรือที่เรียกกันว่านัดไปสอบสวนปากคำอีกครั้งหนึ่ง การรับคำขอกระทำโดยการประทับตรารับคำขอลงในหนังสือเดินทาง โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อรอฟังผลการพิจารณาเป็นเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันยื่นคำขอ แต่ถ้าหากในขณะที่ยื่นคำขอ คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไว้แล้ว ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นกว่าหกเดือน พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะประทับตราอนุญาตให้อยู่ต่อเพื่อรอฟังผลคำขอเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วนั้น แต่ถ้ารอฟังผลจนใกล้จะครบกำหนดหกเดือนแล้วแต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะประทับตราเลื่อนฟังผลไปอีกครั้งละสามเดือน จนกว่าจะทราบผลการพิจารณา ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามีใช้เวลานานมาก เพราะกว่าจะได้รับอนุญาตก็ต้องรอเวลาประมาณหนึ่งถึงสองปี แต่สำหรับกรณีคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามในการยื่นคำขอ แต่หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่ยังจะอนุโลมรับคำขอให้อยู่ เพียงแต่จะบันทึกลงในใบนัดสอบปากคำว่ายังขาดหลักฐานอะไรอีกบ้าง และให้เวลาในการนำมายื่นได้ในวันที่นัดสอบปากคำที่ได้นัดไว้โดยจะต้องมีการทดสอบภาษาไทยด้วยการพูดและตอบคำถามด้วยด้วย ซึ่งระยะเวลาการนัดเพื่อให้ถ้อยคำจะเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนับตั้งแต่วันยื่นคำขอ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีปริมาณผู้ยื่นคำขอมากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งในการยื่นคำขอก็คือ จะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอเพื่อส่งไปตรวจสอบประวัติกับกองทะเบียนประวัติอาชญากรว่า เคยมีประวัติกระทำความผิดอาญาใดหรือไม่ อย่างไร เพราะผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ จะเป็นคนต้องห้ามมิให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นโทษในเรื่องที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ (มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522) สำหรับเรื่องการพิมพ์ลายนิ้วมือนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจพิมพ์ในวันที่ยื่นคำขอเลย แต่ถ้าในวันยื่นคำขอมีนัดไปยื่นมากจนปฏิบัติงานได้ไม่สะดวกก็อาจนัดให้ไปพิมพ์มือในวันที่นัดสอบปากคำ แต่ข้อเสียของการพิมพ์ลายนิ้วมือในวันที่นัดสอบปากคำก็คือ จะทำให้การส่งหลักฐานพิมพ์ลายนิ้วมือไปตรวจสอบจะล่าช้าออกไปอีกประมาณหนึ่งเดือน ตามระยะเวลาที่ได้นัดสอบปากคำไว้

ครั้งเมื่อเสร็จขั้นตอนการยื่นคำขอและได้สอบปากคำคนต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสารพิจารณาคุณสมบัติของคนต่างด้าว โดยประมวลเรื่องเสนอให้คณะกรรมการในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบเสียก่อนขั้นหนึ่งว่า คนต่างด้าวมียคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองหรือไม่ อย่างไร พร้อมกับมีความเห็นว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองพิจารณาตัดสินว่าจะอนุญาตให้แก่ผู้ใดหรือไม่ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ผู้ใดแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะรับเรื่องกลับไปดำเนินการต่อ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับการแจ้งผลให้ทราบโดยเร็ว ส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะจัดทำบันทึกการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองพร้อมด้วยบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในแต่ละประเภทให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองลงนามเพื่อนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามให้ความเห็นชอบต่อไป เมื่อรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบแล้วจึงจะส่งเรื่องให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับไปแจ้งผลให้กับคนต่างด้าวทราบเพื่อให้ไปปรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ซึ่งตรงนี้มีเรื่องสำคัญก็คือ กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าจะต้องไปขอปรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่ได้ไปปรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองอาจสั่งระงับการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรได้ (มาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522)

จะเห็นได้ว่านอกจากขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เวลาแล้ว ขั้นตอนการลงนามจากรัฐมนตรีก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องใช้เวลารอนานมาก อาจกล่าวได้ว่าขั้นตอนนี้ต้องรอเป็นเวลาหลายเดือนหรือเป็นปี ซึ่งจะใช้เวลานานมากกว่าขั้นตอนปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดเสียด้วยซ้ำไป

////////////////////
สำหรับหลักเกณฑ์การยื่นคำขอมียถิ่นที่อยู่ก็คือ ต้องเข้าเมืองถูกต้อง มีวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (non-immigrant visa) และต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปีด้วย จึงจะมีสิทธิยื่นคำขอได้

////////////////////
สอบถามอายุของแบล็กลิสต์น้อยคะ ในกรณีที่ชาวต่างชาติโดนจับคดีมียาเสพติด ประเภท กัญชา น้ำหนักประมาณ 0.4 กรัม ไว้ในครอบครอง ศาลตัดสิน จำคุก รอลงอาญา 2 ปี และจ่ายค่าประเหียบร้อยแล้ว และตอนนั้นถูกพลกดันกลับประเทศเรียบร้อยแล้วคะ อยากรสอบถามว่า

- อายุความของการติดแบล็กลิสต์จะมีอายุกี่ปีถึงจะกลับมาประเทศไทยได้อีก
- มีการเขียนหนังสืออุทธรณ์ หรือ หนังสือรับรองบุคคล ให้กลับเข้ามาในประเทศไทยได้หรือไม่

////////////////////
คำว่า “แบล็กลิสต์” ตามคำถามนี้ ผมเข้าใจว่าเป็นการถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศ (Persona non grata) ซึ่งถ้าจะว่ากันตามกฎหมายแล้ว ปัจจุบันเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะออกคำสั่งห้ามคนต่างด้าวเข้าประเทศ ซึ่งเปรียบได้กับ “แบล็กลิสต์แท้” ที่ผมว่ามาอย่างนี้ก็เพราะว่ามี “แบล็กลิสต์เทียม” ด้วยนะซี ซึ่งแบล็กลิสต์อย่างหลังนี้ไม่ใช่คำสั่งห้ามเข้าประเทศอันเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ แต่ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจในทางปฏิบัติขึ้น

บัญชีเอาเองโดยทางการตรวจคนเข้าเมือง ในทำนองว่าเป็นบัญชีเฝ้าดู (คนที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือคนที่มีประวัติต้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีหนักหรือคดีเบา) และแบลกลิสต์ที่ยกมนี้ผมเห็นว่าน่าจะร้ายกว่าแบลกลิสต์แท้ เพราะแบลกลิสต์แท้ต้องมีความชัดเจนในพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือการต้องโทษทางอาญาถึงขนาดที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องออกคำสั่งห้ามเข้าประเทศ แต่ที่คนต่างด้าวที่ถูกขึ้นแบลกลิสต์ที่ยกมนี้ เมื่อเดินทางเข้ามา เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหนังสือเดินทางกดคอมพิวเตอร์แล้วเห็นว่าชื่ออยู่ในบัญชีเท่านั้นเอง ก็จะไม่กล้าประทับตราอนุญาตให้เข้าประเทศแล้ว (ถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนหัวหมอกล้าดี ก็ลองดูสิ)

คำถามที่ว่า มีอายุความของการติดแบลกลิสต์ใหม่ ก็ขอตอบว่าถ้าเป็นแบลกลิสต์แท้ตามตัวอย่างที่ผมเปรียบเทียบมาข้างต้นนั้นไม่มีอายุความหรอกครับ แต่ผมเห็นว่า ใครเป็นคนห้ามเข้าได้ เขาก็มีอำนาจสั่งไม่ห้ามเข้าประเทศได้ แต่ว่าอยู่ดีๆ คงไม่มีใครเขายกเลิกการห้ามเข้าให้ ดังนั้น ต้องอุทธรณ์ไปยังผู้มีอำนาจให้เขาพิจารณาเขาเอง และไม่จำเป็นต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยก็ได้ (ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาห้ามเข้าในคดีที่คุณว่ามานั้น ผมคงไม่ห้ามเข้าหรอกครับ และถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจนำเสนอรัฐมนตรี เรื่องแค่นี้ผมคงไม่นำเสนอหรอกครับ เพราะอาจมีผลกระทบตามมาอีกหลายเรื่องหลายอย่าง)

ส่วนเรื่องแบลกลิสต์ที่ยกมนี้ เขาก็มีระเบียบของเขาเองที่กำหนดเวลาว่าจะถอนชื่อออกได้เมื่อไร ต้องทำอะไร แต่เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของเขา คงต้องไปติดต่อถามเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้เกี่ยวข้องของเขา ผมจะตอบให้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนตามที่มีกฎหมายได้บัญญัติหรือกำหนดขึ้นตอนเอาไว้แล้วเท่านั้นเอง ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยครับ

////////////////////////////////////

รบกวนสอบถามครับกรณีชาวต่างชาติวีซ่าไทยหมดอายุแล้วสามารถเดินทาง (เครื่องบิน)ภายในประเทศได้หรือไม่ เพราะต้องใช้ passport จะโดน Check ที่ ต.ม.หรือไม่

ตอบ

คำถามนี้ดีนะครับ เพราะบ้านเราเดี๋ยวนี้คนต่างด้าวเยอะ แล้วก็เรื่องวีซ่าขาดหรือการอยู่เกินกำหนดอนุญาตก็มีมาก ถ้าจะเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อไปเสียค่าปรับกรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาต หรือทำธุรกิจจำเป็นอื่นก็คงจะหวั่นใจอยู่เป็นธรรมดา

เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติของแต่ละสายการบิน ผมคงไม่อาจไปก้าวล่วงในทางปฏิบัติของเขาได้ แต่ว่า ความเห็นของผมที่เกิดจากประสบการณ์ก็คือ ตามปกติการบินภายในประเทศ ไม่ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครับ ส่วนการเช็คอินจะขึ้นเครื่องนั้น เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่สายการบินจะตรวจดูว่ามีตัวเครื่องบินหรือไม่ และจะดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ระบุในตัวหรือไม่เท่านั้นเอง เพราะเขาไม่มีหน้าที่ตรวจว่าวีซ่าจะขาดหรือไม่ อย่างไร

คงมีแต่เพียงการเดินทางระหว่างประเทศเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่สายการบินจะต้องตรวจดูวีซ่าในหนังสือเดินทาง เพราะจะได้ทราบว่าผู้โดยสารสามารถเข้าประเทศปลายทางได้หรือไม่ เพราะถ้าไม่ตรวจดู แล้วผู้โดยสารเข้าประเทศปลายทางไม่ได้ก็

จะเป็นปัญหาของการการบินที่นำตัวไปจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลกระทบกลับมาถึงตัวเจ้าหน้าที่สายการบินผู้ที่ยอมให้เช็คอินผ่านไปด้ยครับ

ทางออกของกรณีตามคำกระทู้นี้ ผมแนะนำว่า ถ้าเจ้าหน้าที่สายการบินผู้รับเช็คอินแล้วเห็นถึงปัญหานี้ ก็บอกเขาไปว่า กำลังจะไปรายงานตัวกับตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสียค่าปรับ แล้วจะเดินทางกลับประเทศครับ (ซึ่งก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเขา) หวังว่าผู้ถามคงเข้าใจ และสบายใจขึ้นบ้างนะครับ

////////////////////////////////////

ถ้ากลับประเทศก็คงโดน 20,000 ตามระเบียบครับ ผมตามข่าวการยกเลิก visa ของจีนอยู่ยังไม่ update ไม่ทราบว่ามีข้อมูล update บ้างหรือเปล่านั้นครับ

ขอบคุณมากครับ

////////////////////////////////////

บกวนสอบถามข้อมูลด่วนนิดนึงครับ

คือสัปดาห์หน้าผมจะต้องไปต่ออายุ work permit ให้กับเจ้านายชาวสิงคโปร์ (เป็นการไปติดต่อเรื่อง work permit เป็นครั้งแรกของผม) ผมเลยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารนิดนึงครับ

ข้อสงสัยของผมคือ ในแบบฟอร์มการต่อ work permit ได้กำหนดให้เตรียมเอกสาร

--สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

--หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงาน พร้อมทั้งหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว

อยากทราบว่าเอกสารที่ผมกล่าวไปเบื้องต้น จำเป็นต้องเตรียมไปหรือไม่ครับ เพราะเจ้านายผมเขามีทั้ง work permit และ passport อยู่แล้ว

////////////////////////////////////

เรื่องการใช้ออกสารถอะไรบ้างสำหรับการยื่นคำขอต่าง ๆ นั้น ผมเคยตอบไปหลายครั้งแล้วว่าจะไม่ตอบให้ โดยอธิบายเหตุผลไว้แล้วด้วยว่า ทำไมจึงไม่ตอบให้ แต่ว่ากรณีนี้่อยากทราบว่าเอกสารตามกระทู้ถามนั้นจำเป็นต้องเตรียมไปหรือไม่ คำตอบของผมคือ จำเป็นครับ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. การยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) เท่านั้น ดังนั้น ทุกครั้งเจ้าหน้าที่จึงต้องการดู เพราะไม่ว่าการยื่นคำขอในครั้งปัจจุบันจะมีวีซ่าดังกล่าวหรือไม่ สำหรับหนังสือรับรองการจ้างอะไรนั้นก็เหมือนกัน ในเมื่อเป็นรายการหลักฐานที่เขาแจ้งไว้ก็ต้องเอาไปให้เขาด้วย ไม่งั้นอาจมีปัญหาได้

2. หลักเกณฑ์การอนุญาตในเรื่องต่างๆของทางราชการนั้น มักจะกำหนดเป็นหลักการไว้ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างนั้น อย่างนี้ จึงจะเข้าหลักเกณฑ์การอนุญาต แต่ว่า การจะมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ก็ต้องดูที่หลักฐานประกอบคำขอ ใ้ตรงหลักฐานประกอบคำขอนี้แหละที่ส่งผ่านให้เป็นอำนาจการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ไปกำหนดเรียกหลักฐานต่างๆตามที่ตนเห็นสมควร ถ้าหน่วยงานใด หัวหน้างานเอาใจใส่ ก็จะลดเอกสารที่ไม่จำเป็นลงไปได้ เป็นการทำงานที่คล่องตัวและช่วยการประหยัดได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่ถ้าหน่วยงานใด ที่หัวหน้าเขาไม่เอาใจใส่ก็จะปล่อยให้ลูกน้องดำเนินการเอง ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวก และจะส่งผลต่อไปถึงช่องทางการคอร์รัปชันได้ด้วย สำหรับตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดีและมีคุณภาพมานานแล้วก็คือการออกหนังสือเดินทางของกรมการกงสุลซึ่งน่าชมเชยเขามาก ส่วนหน่วยงานไหนที่มีปัญหา ผู้ที่ไปติดต่อบ่อยๆก็รู้จักกันอยู่แก่ใจมิใช่หรือ ฉะนั้น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าอยากประสบความสำเร็จกับการยื่นคำขอต่างๆโดยไม่มีปัญหา เจ้าหน้าที่เขาบอกให้เอาอะไรไปให้ ก็เตรียมไปให้เขาให้หมดก็แล้วกัน เว้นแต่ว่า หลักฐานใดมันมีไม่ได้จริงๆ ก็ทำหนังสือชี้แจงเขาไปครับ

////////////////////////////////////

พอดีเพื่อน เกิดที่เมืองไทย แต่ไปโตที่ต่างประเทศ จึงได้สัญชาติ ต่างประเทศ แต่เขาไม่มีเอกสารอะไรที่เมืองไทยเลยเพราะครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศหมด แต่ตอนนี้เขามาอยู่เมืองไทยแต่อยู่เกินวีซ่าที่ได้ตอนเข้ามา ประมาณ 1 ปีแล้วคะ ถ้าเกิดว่าต้องการไปขอเป็นสัญชาติไทย แล้วต้องทำอะไร เพื่อให้ได้อยู่เมืองไทยอย่างถูกต้อง ช่วยแนะนำด้วยคะ

ตอบ

คำถามไม่มีข้อมูลชัดเจนเพียงพอ เช่น เกิดในไทยและมีพ่อแม่เป็นคนสัญชาติไทยหรือเปล่า หรือถ้าหากมีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าว ก็ต้องทราบด้วยว่าพ่อแม่เป็นคนมีถิ่นที่อยู่ในเมืองไทยในขณะที่เพื่อนของคุณเกิดหรือไม่ เพราะข้อเท็จจริงนี้จะเป็นตัวชี้ว่าเขาได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่ ไม่ใช่เพียงว่าเกิดในเมืองไทยแล้วจะได้สัญชาติไทย เพราะกฎหมายของไทยก็ไม่เหมือนกับของประเทศอื่น ที่เขาให้สัญชาติ เพียงแค่เกิดในดินแดนของเขาเท่านั้น

ถ้าเพื่อนของคุณถือหนังสือเดินทางต่างประเทศอยู่ และเข้ามาอยู่เกินกำหนดอนุญาตมาประมาณ 1 ปีแล้ว ก็มีความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ก็ต้องถูกดำเนินคดีก่อนที่จะเดินทางออกไปได้ เมื่อออกไปแล้วก็สามารถขอวีซ่ากลับเข้ามาใหม่แล้วก็ขอยื่นต่อให้ถูกต้องได้ แต่ว่าคงต้องศึกษาด้วยว่าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้อยู่ต่อของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ทำตัวให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของเขา แล้วก็ได้รับอนุญาต ผมคงแนะนำได้เท่านี้ครับ

////////////////////////////////////

ขอบคุณคะที่ตอบคำถาม .. พ่อและแม่ของเพื่อน เป็นคนไทย สัญชาติไทยแล้วเพื่อนก็เกิดที่เมืองไทย แต่พอดีแม่ไปมีสามีใหม่เป็นชาวต่างชาติจึงย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ต่างประเทศตั้งแต่เพื่อนอายุ 3 ขวบ โดยที่ไม่ได้ขอสัญชาติไว้ให้ แต่ว่ามีใบเกิดยืนยันว่าเกิดที่เมืองไทย ถ้าในกรณีอย่างนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนต้องเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อเคลียวีซ่าก่อน หรือสามารถเคลียได้ในประเทศแล้วขอขึ้นเป็นคนสัญชาติไทยได้เลยคะ และถ้าหากเคลียวีซ่าเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องไปดำเนินการที่องค์กรไหน สำนักงานที่ไหนเพื่อขอสัญชาติไทย อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณคะ

ตอบ

มีพ่อแม่เป็นคนไทยและเกิดเมืองไทย ก็คือคนไทยคนหนึ่งครับ เพียงแต่ว่า ต้องมีหลักฐานเพื่อการพิสูจน์สัญชาติไทย เช่น ใบเกิด ซึ่งตามทีบอกว่ามีใบเกิดในเมืองไทยนั้น ก็น่าจะสามารถโยงไปหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นอีกได้ เช่น หลักฐานการเป็นคนไทยของพ่อแม่ หลักฐานทางทะเบียนราษฎรซึ่งทางการยังคงมีอยู่ เพื่อจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนไทย นอกจากนั้นหากมีญาติก็ยังสามารถให้ญาติเป็นพยานได้อีก ดังนั้น กรณีเช่นนี้ควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. หาหลักฐานที่ว่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะหาได้ แล้วไปติดต่อขอพิสูจน์สัญชาติกับงานพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำวิธีการยื่นคำขอและเรื่องหลักฐานประกอบคำขอได้

๒. มีคำถามว่า เรามีสิทธิยื่นคำขอหรือไม่ คำตอบคือ ถ้ามีหลักฐานอย่างที่กล่าวข้างต้นก็ย่อมมีสิทธิยื่นคำขอพิสูจน์สัญชาติไทยไทยอย่างแน่นอน แต่ว่าในขณะที่ยื่นคำขอ ปรากฏว่าหนังสือเดินทางที่เข้ามาในฐานะคนต่างด้าวนั้น การอนุญาตให้อยู่ต่อสิ้นสุดแล้ว ตรงนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการตีความว่า ยังเป็นคนต่างด้าวอยู่และอยู่เกินกำหนดแล้ว คงต้องเสียค่าปรับจำนวนสองหมื่นบาท แต่ก็น่าจะยังมีสิทธิยื่นคำขอ แล้วนำหลักฐานการรับคำขอพิสูจน์สัญชาติไทย เพื่อใช้สำหรับไปขอยื่นต่อเพื่อรอฟังผลการพิจารณาคำขอที่ยื่นเอาไว้ได้

๓. ลองไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่งานพิสูจน์สัญชาติดูก่อนก็ได้ครับ

////////////////////////////////////

ขอเล่าประวัติก่อนนะคะ หนูเป็นคนจีน คือ พ่อแม่พามาอยู่ไทยตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้ต่อพาสปอร์ตกับวีซ่าเลย จึงหมดอายุไป 10 กว่าปีแล้ว โดยหนูเรียนที่ไทยมาตลอดตั้งแต่เด็ก ซึ่งตอนนี้กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และกลัวว่าต่อไปพอเรียนจบจะมีปัญหาเรื่องการสมัครงาน จึงอยากเรียนถามว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะ คือ ตอนนี้อยู่บัตรขึ้นต้นด้วยเลข 0 คล้ายๆบัตรประชาชน และก็มีพาสปอร์ตที่หมดอายุค่ะ ไม่ทราบว่าจะดำเนินการโอนสัญชาติจากบัตรเลข 0 ได้หรือไม่คะ(ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน มีหลักฐานในไทยเพียงอย่างเดียวคือบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 0) หรือควรเดินทางกลับไปประเทศจีนไปทำพาสปอร์ตมาใหม่ดีคะ และถ้ากลับจีนไปแล้วจะยังคงเข้าไทยได้หรือไม่คะ เพราะเคยเข้าไทยแล้วไม่ต่ออายุพาสปอร์ตกับวีซ่า ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ตอบ การโอนสัญชาติจากหลักฐานเพียงแค่นี้บัตรดังกล่าวไม่ได้ครับ ถ้าเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่เมืองไทยไม่ว่าจะอยู่นานเท่าใดก็ยังเป็นคนต่างด้าวอยู่ เว้นแต่จะมีคุณสมบัติในการขอแปลงสัญชาติ แล้วไปยื่นคำขอ และได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ

กรณีปัญหาตามกระทู้นี้ ต้องเดินทางออกไปก่อน แต่ว่าจะเดินทางออกไปได้โดยชอบก็ต้องไปขอให้ได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่เสียก่อน จากนั้นจึงไปดำเนินการเพื่อผ่านการดำเนินการด้านอื่นตามที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดแล้วจึงเดินทางออกไปได้ ซึ่งความผิดฐานนี้ไม่ถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าหราชอาณาจักร

////////////////////////////////////

เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งแฟนได้นำเอกสารดังกล่าวไปขอรับรองที่สถานทูตไทยในปักกิ่ง และสถานทูตจีนในปักกิ่งเรียบร้อยแล้ว

รบกวนสอบถามค่ะ ว่าเมื่อนำเอกสารดังกล่าวมาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ยังคงต้องนำไปรับรองที่กงสุลชาติ
กระทรวงการต่างประเทศอีกหรือไม่ค่ะ หรือสามารถนำไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอได้เลย แล้วถ้าเราจะจดทะเบียนสมรส
ของประเทศจีนด้วย สามารถไปดำเนินการที่สถานทูตจีน ถนนรัชดาภิเษกได้เลยหรือไม่ค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ

ตอบ

ตามปกติเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย ก็ถือเป็นการรับรองเอกสารจากทางการไทยแล้วครับ สามารถนำไปใช้
กับทางการไทยในประเทศไทยได้เลย ความเห็นของผมคือไม่ต้องไปรับรองจากกงสุลชาติ กระทรวงการต่างประเทศอีก
แล้วครับ

อย่างไรก็ตาม คุณต้องไม่ลืมว่านี่คือประเทศไทยที่ยังมีข้าราชการอีกเยอะที่ยังบ่อนั่นอยู่ ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะผมเคยพบมา
ด้วยตนเองว่าเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานบอกว่า กรณีเช่นนี้ยังต้องไปขอรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอีก ผมก็บอกว่า
แล้วสถานทูตไทยนี้ ไม่ใช่เป็นตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศและไม่ใช่ตัวแทนของประเทศไทยดอกหรือ เขาบอกว่า
ไม่รู้ละ ถ้าผู้ใหญ่หรือคณะกรรมการเขาตีเรื่องกลับมา ก็ต้องเสียเวลา จะมาโทษเขาไม่ได้นะ แต่ผมก็คิดว่าผู้ใหญ่หรือ
หัวหน้าของเขาคงไม่บ่อนั่นเหมือนกันหรือตามกันไปหมดหรือหน้า เอ! หรือผมจะคิดผิดก็ไม่รู้ซี

สำหรับการสมรสที่สถานทูตนั้นทำได้ครับ เช่น คนไทยอยู่ในวอชิงตัน หรืออยู่ในปารีส หรือในปักกิ่งจะไปขอจดทะเบียน
สมรสตามกฎหมายไทยกับสถานทูตไทยได้ครับ

////////////////////////////////////

ถาม พี่คนชาวจีนมีความต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวไทยที่ประเทศไทย ได้นำเอกสารรับรองไปที่สถานทูตไทยใน
ประเทศจีน ทางสถานทูตได้ทำการรับรองเอกสารทั้งภาษาจีนและอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ทางเพื่อนดิฉันได้สอบถามเอกสาร
ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่ ทางสถานทูตปฏิเสธพร้อมแจ้งว่าใช้เอกสารแปลแค่ภาษาอังกฤษก็สามารถจดทะเบียน
สมรสที่ประเทศไทยได้แล้ว แต่ที่ดิฉันได้ทำการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ไปรับรองขอจดทะเบียนต้องการฉบับแปลเป็นภาษาไทย และ
ต้องได้รับการรับรองด้วย ขอความกรุณาชี้แจงด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ตอบ ต้องเอาใบรับรองโสดที่เป็นภาษาอังกฤษที่สถานทูตจีนออกให้เอาไปแปลเป็นภาษาไทยเองครับ

แล้วเอาไปรับรองคำแปลที่ กงสุลชาติและนิติกรณ์ กระทรวงต่างประเทศ ครับพอเอกสารได้รับการรับรองแล้วก็สามารถ
นำไปจดทะเบียนสมรสได้เลยครับ